

THÀNH PHỐ

Nhiều nút thắt mặt bằng đã được khơi thông



Thi công đường đến trung tâm xã Vũ Đông (đoạn từ đường Trần Lãm qua thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc đến xã Vũ Đông).

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động GPMB được các cấp chính quyền thành phố Thái Bình quan tâm, tập trung...

bằng tồn tại từ hơn 10 năm như dự án đường Chu Văn An kéo dài, đường Ngô Quyền, đường Đinh Tiên Hoàng, công viên Kỳ Bá, hồ Ty Diệu... Đồng thời, triển khai thực hiện GPMB các dự án trọng điểm, các dự án xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng, các dự án tạo nguồn, sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhà ở thương mại như để an di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý giai đoạn 1; tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; đường tỉnh 454, đoạn từ thành phố Thái Bình đi cầu Sa Cao; đường tỉnh 454, đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10; đường Trần Phú kéo dài, đoạn qua khu dân cư thôn Đại Lai, xã Phú Xuân; khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp từ 39, 40 phường Quang Trung, khu dân cư tổ 39, 40 phường Quang Trung; phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xứ đồng Vạn Đề, phường Hoàng Diệu... 7 tháng qua, thành phố đã tổ chức GPMB 33 dự án; lập 43 phương án bồi thường hỗ trợ với số tiền 172 tỷ đồng, thanh toán chi trả trên 136 tỷ đồng cho 220 đơn vị, hộ gia đình, cá nhân.

Đã hoàn thành công tác GPMB. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công phần còn lại của tuyến đường để sớm bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, giảm ùn tắc giao thông, tạo cảnh quan đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp.

Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Công tác đền bù, GPMB là cơ sở tạo quỹ đất sạch và là yếu tố then chốt thực hiện mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị hóa và thu hút đầu tư. Vì thế, thành phố xác định GPMB phải gắn với giải quyết chỗ ở, việc làm, bảo đảm người dân có nơi ở mới, nguồn thu nhập mới bằng hoặc cao hơn so với chỗ ở và nguồn thu nhập trước đó. Mặt khác, GPMB phải đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan, phù hợp thực tế và tuân thủ quy định của pháp luật, vì mục tiêu chung cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình ban đầu triển khai rất khó khăn do nhân dân đồng thuận chưa cao. Rút kinh nghiệm, khi triển khai dự án thành phố đã tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân; công khai tiến độ triển khai thực hiện dự án và trình tự thực hiện công tác GPMB. Đồng thời, thành lập Tổ công tác đến địa phương để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ giải quyết từng vấn đề còn vướng mắc để người dân hiểu khi thực hiện GPMB sẽ được lợi những gì trong tương lai.

Dự án tuyến đường Ngô Quyền, đoạn còn lại đến đường Lý Thường Kiệt thu hồi 1.755m<sup>2</sup> đất hiện trạng là đất thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của 3 đơn vị và đất ở của 8 hộ gia đình, cá nhân, trong đó 3 hộ mặt đường Lý Thường Kiệt và 5 hộ mặt đường bờ sông 3/2. Đây là dự án đã tồn tại hơn 10 năm nay song với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, thành phố đến cơ sở, đến giữa tháng 7/2023

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị.

MINH NGUYỆT

Cùng nông dân phát triển nông nghiệp bền vững

Mặc dù gặp không ít khó khăn khi tiếp cận thị trường nhưng 10 năm qua Công ty Cổ phần Vi sinh Michiannai (xã Tây Lương, huyện Tiên Hải) vẫn luôn kiên trì vừa sản xuất vừa đưa sản phẩm ra thị trường thực tế trên đồng ruộng để thuyết phục đối tác, bà con nông dân. Mục tiêu doanh nghiệp theo đuổi là cải thiện đời sống, tái tạo môi trường sản xuất an toàn cho nông dân, tạo ra nông sản chất lượng cao cùng nông dân làm giàu, phát triển bền vững.

trồng đất, thúc đẩy cây trồng sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả. Ông Cao Bá Muốn, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay chúng tôi có 12 sản phẩm các loại, trong đó 4 sản phẩm dạng nước, còn lại dạng bột. Ưu điểm nổi trội của các chế phẩm vi sinh và phân bón hữu cơ là phân hủy các chất hữu cơ, cung cấp dưỡng chất tăng độ tơi xốp, phì nhiêu cho đất, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, khô hạn, phèn mặn cho cây trồng. Các chế phẩm sinh học phục vụ việc xử lý phụ phẩm, chất thải trong trồng trọt, chăn nuôi, xử lý nguồn nước ô nhiễm, phân hủy thức ăn dư thừa, giảm phát thải khí độc gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, phát triển xanh.

đã sử dụng, bà Vũ Thị Hương, thôn Trà Lý, xã Đông Quý chia sẻ: Gia đình tôi cấy 5 sào lúa. Qua 6 năm sử dụng phân bón hữu cơ của Công ty Cổ phần Vi sinh Michiannai, tôi thấy đất tơi xốp, không bị chai cứng như dùng phân bón hóa học, khi cấy thì cảm nhận mát tay vì đất mịn và tăng canh tác sâu hơn trước. Do không sử dụng phân bón vô cơ và các hóa chất diệt cỏ, diệt ốc nữa nên sau mỗi vụ cấy, tôi không còn bị dị ứng nổi mẩn ngứa hay lở loét da tay, chân. Đáng mừng nữa là năng suất lúa tăng, như giống lúa Bắc thơm số 7 đạt 2,7 - 3 tạ/sào, gạo ngon với hương thơm và vị đậm đà hơn so với cách chăm bón thông thường trước đây.

Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Vi sinh Michiannai có nhiều ưu điểm và mang lại lợi ích cho bà con nông dân như vậy cơ Michiannai còn an toàn sức khỏe đối với nông dân. Là một trong nhiều nông dân ở Tiên Hải

Nguyên nhân chính là quy trình sử dụng phân bón thay đổi nhiều so với cách mà nông dân các địa phương dùng phân bón vô cơ. Rào cản lớn nhất là chi phí sản xuất cao, thông thường bà con nông dân chỉ chi khoảng 450 - 500 nghìn đồng/sào lúa nhưng dùng phân bón và chế phẩm sinh học Michiannai để chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh chi phí khoảng 900 nghìn đồng/sào.

Để chứng minh hiệu quả kinh tế và thuyết phục nông dân sử dụng các sản phẩm hữu cơ và vi sinh, Công ty Cổ phần Vi sinh Michiannai đã tổ chức các mô hình trình diễn. Cụ thể, Công ty trực tiếp tổ chức sản xuất 14ha và liên kết sản xuất, bao tiêu lúa cho bà con nông dân một số địa phương trên địa bàn huyện Tiên Hải với tổng diện tích 25ha. Ông Tô Đình Triều, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Thực tế sản xuất theo quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh và phân bón hữu cơ Michiannai đã chứng minh năng suất lúa tăng 20% so với cách bà con vẫn làm. Chất lượng gạo đạt chứng nhận ISO 22000:2018 về an toàn thực phẩm và hàm lượng dinh dưỡng cao. Qua thử nghiệm, trong 1kg gạo có chứa 5,21mg vitamin B5, chất béo chiếm 0,83%, protein chiếm 8,61%, gluco chiếm 76,6%. Riêng đối với những

Michiannai bình quân có giá 250 - 300 nghìn đồng/ yến, riêng gạo sản xuất từ vùng nuôi rươi có giá 500 nghìn đồng/ yến. Sản phẩm gạo của Công ty chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn phục vụ khách du lịch và người có thu nhập cao. Hiện nay Công ty đang chuẩn bị chế biến, đóng gói 120kg gạo mẫu đưa sang thị trường Âu châu hàng, đảm bảo phân thu về hơn 400 tấn thóc, sau chế biến được gần 250 tấn gạo. Gạo mang thương hiệu gạo sạch Thái Bình 3T của



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vi sinh Michiannai giới thiệu sản phẩm phân bón hữu cơ cho khách hàng ngay tại nhà máy sản xuất.

Rạng danh quê hương anh hùng

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Khai ghi: Con đường từ quốc lộ 39A vào thôn Đồng Lạc trước đây do cán bộ và nhân dân Minh Khai đào đắp được đặt tên là "Đường cộng sản" chính là một chứng tích lịch sử của những ngày đầu tranh anh liệt, đầy máu lửa trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau cuộc biểu tình ngày 1/5/1930, năm 1933 - 1934 ngọn lửa cách mạng ở Minh Khai lại bùng cháy. Một loạt phong trào đấu tranh công khai trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 - 1939 được xuất phát từ Minh Khai như thành lập Hội ái hữu những người kéo xe tay; Hội truyền bá chữ quốc ngữ; các câu lạc bộ đọc sách báo; tổ chức tranh cử nghị viện dân biểu Bắc Kỳ... tất cả như đợt sóng trào tác động, lan rộng tới các địa phương khác.

Trong thời kỳ cách mạng 1939 - 1945, Minh Khai là một trong những địa phương sớm có tổ chức Việt Minh hoạt động khá mạnh và toàn diện ở Duyên Hà. Đêm ngày 19/8/1945, quân chúng nhân dân cùng lực lượng Việt Minh của Minh Khai và Hồng Lĩnh là 1 trong 3 gọng kìm tiến về siết chặt trung tâm huyện lỵ, giành chính quyền về tay nhân dân. Cụ Phạm Văn Hồng, thôn Đồng Lạc nhớ lại: Dù phải chịu sưu cao thuế nặng, nạn đói hoành hành nhưng người dân xã Minh Khai vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, trở thành cái nôi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của tỉnh, của huyện.

Năm 1930, Minh Khai đã có một chi bộ đảng, là 1 trong 6 chi bộ đảng sớm nhất ở Hưng Hà. Chỉ sau mấy tháng thành lập, chi bộ đã cùng các chi bộ trong liên chi bộ đảng Thần - Duyên và trực tiếp tuyên truyền giác ngộ cách mạng vừa vận động, tập hợp quần chúng tham gia cuộc biểu tình của hàng nghìn nông dân Tiên - Duyên - Hưng ngày 1/5/1930. Những công tích lịch sử như chùa Đồng Lạc, "Đường cộng sản" ngày nay vẫn được lưu giữ như biểu tượng về tinh thần và ý chí quật cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Khai.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn xã đã xây dựng được một trung đội du kích thoát ly thường trực chiến đấu, mỗi thôn có 1 trung đội dân quân, 1 tổ cứu thương. Nhân dân đã trồng tre, rào gần 2.000m hào làng kháng chiến, đào hơn 2.500m hào giao thông, gần 500 hầm bèm, hơn 1.000 hố cá nhân, quyên góp ủng hộ 200kg sắt thép, 56kg nhôm, 61kg đồng, kể cả đồ thờ cúng cho kháng chiến rèn đúc vũ khí giết giặc. Trong hơn 3 năm bị giặc Pháp tạm chiếm, là của ngõ phía Đông giáp huyện lỵ Duyên Hà, mặc dù bị kìm kẹp giữa bột Thần cầu Ngạn, cầu Đốt, trạm Chay liên tục bị địch hành tẩu, bắn giết, đốt phá nhưng quân và dân Minh Khai

Sức sống mới trên quê hương cách mạng

Những ngày tháng tám lịch sử, chúng tôi trở lại xã Minh Khai (Hưng Hà) chứng kiến vùng đất anh dũng, quật cường đang "thay da đổi thịt" từng ngày. 78 năm sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Khai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.



Mô hình phát triển kinh tế của bà Lê Thị Vê, xã Minh Khai cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

vẫn kiên trì bám trụ, rào làng kháng chiến, quyết không lập tế, không hợp tác, không cung cấp nhân vật lực cho giặc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Minh Khai có 29% dân số tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 87% số hộ có người tham gia bộ đội, đóng góp trên 4.000 tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến. Với những đóng góp cho Đảng và cách mạng qua các thời kỳ, ngày 3/11/2004, Đảng, Nhà nước đã phong tặng Đảng bộ, nhân dân xã Minh Khai danh hiệu cao quý "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp". Đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã, tạo động lực để quyết tâm phấn đấu xây dựng Minh Khai trở thành đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Đổi thay từng ngày

Những ngày tháng tám lịch sử, không khí phấn khởi lan tỏa khắp vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Xen vào hồi ức chống giặc ngoại xâm của các cụ cao niên là những câu chuyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu... Bà Lê Thị Vê, thôn Hiến Nạp đã mạnh dạn chuyển đổi gần 2ha cây lúa kém hiệu quả

để đào ao thả cá và nuôi ốc nhồi. Nhờ nhanh nhạy trong chuyển đổi khoa học kỹ thuật và nắm bắt thị trường, mỗi năm gia đình bà thu hàng trăm triệu đồng từ nuôi cá và ốc nhồi. Bà Vê cho biết: Nhờ sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương nên gia đình tôi mới xây dựng được mô hình như ngày hôm nay. Hiện nay mỗi năm tôi xuất bán 25kg ốc nhồi giống với giá bán 4 triệu đồng/kg và gần 10 tấn ốc nhồi thương phẩm. Ngoài nuôi cá truyền thống, tôi còn xây dựng dịch vụ cá giải trí tại ao. Vì thế kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi các mô hình mới để áp dụng vào phát triển kinh tế với mong muốn góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.

Kể thừa truyền thống cách mạng, những năm qua, xã Minh Khai phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch sang hướng hàng hóa với các mô hình liên kết mang lại hiệu quả cao, cho thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng, trong đó 100% tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, trường học và trạm y tế được đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và chăm sóc sức khỏe

ban đầu cho người dân. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... hoạt động tích cực, hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Ông Vũ Thành Công, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhiều năm liên tục trong sạch, vững mạnh. Phát huy thành quả đã đạt được, năm 2023 chúng tôi tập trung lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để đáp ứng yêu cầu sản xuất trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quy vùng chăn nuôi quy mô lớn; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhìn lại chặng đường đã qua với những mốc son lịch sử trong đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Khai đang viết tiếp trang sử vẻ vang trên quê hương cách mạng anh hùng.

THANH THỤY

KHÁCH QUẢN